

## THÔNG TIN TRIỂN LÃM “BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÌ TƯƠNG LAI CHUNG CHO MỌI SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT”

Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2022 là “*Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống*”.



*Triển lãm ảnh bảo tồn đa dạng sinh học vì tương lai chung có mọi sự sống trên Trái Đất*

Hưởng ứng Chương trình “Lễ Phát động Quốc gia tháng Hành động vì Môi trường, Kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học” năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đối tác gồm Ngân hàng Thế giới, Quỹ Môi trường toàn cầu trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”, Tổ chức WWF-Việt Nam (Dự án Cùng lên tiếng Bảo vệ các hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người), Viện Dược liệu- Bộ Y tế và CropLife tổ chức Triển lãm “**Bảo tồn đa dạng sinh học vì tương lai chung cho mọi sự sống trên Trái đất**”. Triển lãm nhằm giới

thiếu vẻ đẹp, sự đa dạng và phong phú của đa dạng sinh học Việt Nam, đồng thời cho người xem thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này. Những nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học cũng sẽ được thể hiện qua các bức ảnh với hy vọng có thể truyền cảm hứng cho người xem hành động.

Triển lãm sẽ trưng bày 126 bức tranh với các chủ đề: *Vẻ đẹp đa dạng sinh học; Con người với thiên nhiên; và Nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học.*



*Các hình ảnh về nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học*

Tại Triển lãm này còn có khu trưng bày các mẫu dược liệu thay thế các sản phẩm từ động vật hoang dã do Trung tâm Tài nguyên Dược liệu thuộc Viện Dược liệu cung cấp. Khu trưng bày sẽ tái hiện sự đa dạng phong phú của nguồn tài nguyên dược liệu Việt Nam với hơn 5000 loài cây thuốc, trong đó có nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đặc biệt, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học về các dược liệu có tiềm năng có thể thay thế các sản phẩm từ động vật hoang dã như tê tê, tê giác, mật gấu sẽ được giới thiệu tại đây. Ngoài ra, còn có một bộ mẫu các vị thuốc, cây thuốc và dược liệu có tiềm năng hỗ trợ trong phòng và điều trị Covid 19.





*Bộ trưởng Trần Hồng Hà tham quan khu trưng bày dược liệu*

Triển lãm hy vọng sẽ khiến khách tham quan tự hào về tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam, truyền cảm hứng cho cả cộng đồng tham gia hành động bảo tồn đa dạng sinh học bằng việc nỗ lực thực hiện thông điệp 5K: “Không săn bắt, Không buôn bán, Không sử dụng, Không xâm hại và Không nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép”; và khuyến khích cộng đồng tăng cường lựa chọn các sản phẩm dược liệu để thay thế các sản phẩm từ động vật hoang dã, góp phần bảo vệ thiên nhiên, cũng chính là bảo vệ cho cuộc sống của con người.

Để biết thêm thông tin về Triển lãm, đề nghị liên hệ bà Nguyễn Thị Vân Anh, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, email: [vananhnt.nbca@gmail.com](mailto:vananhnt.nbca@gmail.com), số điện thoại: 0966466557.